

รายละเอียดการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 “เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นที่ ๑๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ลำดับ	รายการ/กิจกรรม	รายละเอียด
๑.	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวนประมาณ ๒๕ - ๓๐ คน
๒.	คุณสมบัติของนักศึกษาผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ	๒.๑ เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่ในระดับ ชั้นปีที่ ๑ - ๒ (ปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี) และ ชั้นปีที่ ๑ - ๓ (ปริญญาตรีหลักสูตร ๕ ปี) ทั้งนี้รวมถึงหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องด้วย ๒.๒ มีสัญชาติไทย ๒.๓ คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ ๒.๔ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความประพฤติดี เรียบร้อย อยู่ในระเบียบวินัย ๒.๕ มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ๒.๖ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๒.๗ มีผลงานด้านกิจกรรมดีเด่นเป็นที่ปรากฏ หรือมีผลงาน ที่เป็นเกียรติประวัติในระดับสถานศึกษา หรือ ระดับประเทศ ๒.๘ มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ๆ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) ได้ในระดับพอใช้หรือดี ๒.๙ มีความสามารถพิเศษ (โดยเฉพาะการแสดงที่เกี่ยวข้องกับ ศิลปวัฒนธรรมไทยและภาษาอาเซียน จะได้รับการพิจารณา พิเศษ) ๒.๑๐ สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมและดำเนินกิจกรรมได้ ครบตามเวลาที่กำหนด หมายเหตุ : คุณสมบัติและผลงานดังกล่าวข้างต้น ควรมีหลักฐานนำมาแสดงด้วย
๓.	เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการและเกณฑ์ผ่าน การฝึกอบรม	๓.๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีเวลาในการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาในการฝึกอบรม ทั้งหมด ๓.๒ จัดทำรายงานส่งคณะกรรมการตามหัวข้อที่กำหนด ในเวลาที่กำหนด ๓.๓ จัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา มหาวิทยาลัย หรือ ชุมชน ตามที่คณะกรรมการกำหนด ๓.๔ หลังการผ่านการฝึกอบรมจะต้องทำกิจกรรมร่วมกับ มหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างน้อย ๑ ปี

ลำดับ	รายการ/กิจกรรม	รายละเอียด
๔.	หลักฐานประกอบในการสมัคร	๔.๑ ใบสมัคร ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลของผู้สมัครที่กรอก ชื่อความครบถ้วน จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว ** พร้อมต้องมีลายมือชื่ออาจารย์ประจำคณะ ท่านใดท่านหนึ่งรับรองความถูกต้อง ๔.๒ ใบแสดงผลการศึกษา (สามารถพิมพ์ในระบบได้) ๔.๓ สำเนาบัตรประชาชน ๔.๔ สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (Passport) (ถ้ามี) ๔.๕ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ซึ่งประกอบด้วยภาพถ่าย กิจกรรม/ สำเนาเอกสารแสดงผลงาน /เกียรติบัตรแสดง คุณความดี ฯลฯ ๔.๖ ใบรับรองความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษา อื่น ๆ จากสถาบันที่จัดให้มีการทดสอบภาษาที่มี มาตรฐาน (ถ้ามี)
๕.	การคัดเลือก	การพิจารณาคัดเลือก จะพิจารณาจากหลักฐาน ประกอบการสมัคร และอาจมีการสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการดำเนินงานของกองพัฒนานักศึกษา
๖.	การติดต่อขอรับใบสมัครและการสมัคร	นักศึกษาสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ๑. งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี (เทเวศร์) ๒. งานฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะที่นักศึกษาสังกัด ๓. Download ใบสมัครได้ที่ http://www.facebook.com/DSD.Rmutp http://std.offpre.rmutp.ac.th/ *** นักศึกษาสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะที่นักศึกษาสังกัดเท่านั้น
